



## สารจากประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เรื่อง มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท วายแอลจี บูลเลียน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด

บริษัท วายแอลจี บูลเลียน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม โดยบริษัทฯ เชื่อมั่นว่า การที่องค์กรจะเติบโตอย่างยั่งยืน นอกเหนือจากความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีแล้ว ยังต้องเป็นองค์กรที่ปราศจากการคอร์รัปชัน ด้วยตระหนักดีว่า การคอร์รัปชันเป็นอุปสรรคที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ องค์กรและสังคมโดยรวม

ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้เข้าร่วมลงนามในการประกาศเจตนารมณ์ แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับชั้น ห้ามกระทำ ยอมรับ หรือสนับสนุนการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและหรือทางอ้อม ซึ่งครอบคลุมถึงทุกธุรกิจ และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย และจัดทำระเบียบปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งได้กำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนวทางการปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชัน ของกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับชั้น เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกคนยึดถือปฏิบัติโดยทั่วกัน พร้อมทั้งสื่อสารให้คู่ค้าทางธุรกิจและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กร ได้ทราบถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และสนับสนุนให้ร่วมเป็นเครือข่ายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอีกทางหนึ่ง

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า ได้กำหนดช่องทางที่ปลอดภัย เมื่อพนักงาน คู่ค้า หรือสาธารณชนทั่วไป ได้แจ้งข้อมูลและหรือเบาะแสการคอร์รัปชัน จะปราศจากความเสียหายต่อผู้แจ้งในภายหลัง ในกรณีนี้ บริษัทฯ จะเปิดรับข้อมูลอย่างเสมอภาค โปร่งใส และให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย รวมถึงการรักษาความลับ และการคุ้มครองผู้แจ้ง เพื่อมิให้ถูกกลั่นแกล้งและหรือให้ผลในทางลบ ทั้งในระหว่างการสอบสวนและภายหลังการสอบสวน

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่านโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน คือกรอบและทิศทางของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการดำเนินการตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันนั้น จะสะท้อนถึงความมุ่งมั่นและความทุ่มเทที่สำคัญของการเป็นองค์กรที่โปร่งใส โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งหวังให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรจะให้ความร่วมมือสนับสนุนต่อการดำเนินการตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อความก้าวหน้าและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป